



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ดำเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าวพร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๒

ให้ผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ ๒

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินดังกล่าวปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี ต้องสวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ ต้องสวมกางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมิน ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมิน

(๓) ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีหมายเลขประจำตัวประชาชน ไปในวันประเมินเพื่อใช้แสดงว่าเป็นคนเดียวกันกับผู้เข้ารับการประเมิน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือทางเว็บไซต์ <http://www.tru.ac.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เลขที่ ๐๙๑๙/๒๕๖๒

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ฉบับลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมิน ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เวลาสอบ	วิธีการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	สถานที่สอบ
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.	ประเมิน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ <u>คุณลักษณะส่วนบุคคล</u> ๑. ความรู้เกี่ยวกับนักวิชาการการเงินและบัญชี ๒. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓. การมีมนุษยสัมพันธ์ ๔. การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๖. การทำงานร่วมกับผู้อื่น	๐๑-๐๐๒ ๐๑-๐๐๓ ๐๑-๐๐๘	นางสาวสิริสุรางค์ จันทร์เข้า นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทร์เจริญ นางสาวสมปอง กลิ่นผล	ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคาร ๒